

**Lc 9,7-9**

<sup>9:7</sup> Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gioan từ cõi chết chỗi dậy".

<sup>9:8</sup> Kẻ khác nói: "Ông Êlia xuất hiện đây!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại".

<sup>9:9</sup> Còn vua Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách thấy mặt Đức Giêsu.

**SỨC MẠNH CỦA SỰ THẬT**

*Vua Hê-rô-đê nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. (Lc 9,9)*

**Suy niệm:** Hê-rô-đê tưởng rằng chém đầu ông Gio-an Tẩy Giả – người dám kết án hành vi loạn luân của vua – là đã bịt miệng được kẻ chống lại mình. Thế nhưng, vua chỉ có thể bịt miệng kẻ lên án mình, chứ không bao giờ có thể bịt miệng được **sự thật**. Các bạo chúa như Hê-rô-đê có thể tiêu diệt được những kẻ lên tiếng bảo vệ sự thật, nhưng chính sự thật thì không bao giờ tiêu diệt được. Trái lại, sự thật ấy luôn trở nên nổi ám ảnh cho kẻ gây tội ác. Không lạ gì khi nghe tin Chúa Giê-su xuất hiện, Hê-rô-đê cảm thấy bất an. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rõ sự xấu xí nơi nội tâm mình: những hành vi đen tối của ông không thể nào chịu nổi trước sức ép của ánh sáng sự thật. Đúng như lời Chúa Giê-su đã nói: *"Kẻ làm điều ác, thì không đến cùng ánh sáng"* (Ga 3,20).

**Mời Ban:** Theo tâm lý bình thường, chẳng ai muốn tội lỗi của mình bị phanh phui, nên tìm cách che đậy, như kiêu A-đam và E-và kết lá vả che thân. Nhưng như một thứ ung nhọt, tội lỗi càng che đậy thì càng trở nên nguy hiểm và khó chữa lành hơn. *"Duy sự thật mới có thể giải thoát chúng ta mà thôi"* (Ga 8,32).

**Sống Lời Chúa:** Bí tích Hòa Giải không chỉ đem lại ơn tha tội mà còn là phương thế chữa lành hữu hiệu nhất về mặt nội tâm. Tôi siêng năng đến với bí tích hòa giải để tâm hồn được bình an.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa là Chân Lý, là Ánh Sáng chiếu soi trần gian, xin dùng Sự Thật mà thánh hiến chúng con. Amen.*